

(สำเนา)

ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

.....

ตามประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ เพื่อปฏิบัติราชการที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยการสอบข้อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และกำหนดจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ พร้อมทั้งประกาศวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นั้น

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก. รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ข. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ให้ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะประเมินโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น

ค. เกณฑ์การตัดสิน

๑. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินในครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนรวมในการประเมินครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๒. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินแต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๓. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยใช้คะแนนรวมของการประเมินทั้งสองครั้ง โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ในกรณีที่ผู้มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนในการประเมินครั้งที่ ๒ เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินครั้งที่ ๑ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนในการประเมิน ครั้งที่ ๑ เท่ากันอีก จะให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

ง. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

๑. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามเกณฑ์การตัดสินในข้อ ๓ ภายในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน และทางเว็บไซต์ www.probation.go.th → [หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์](#) → [สมัครงาน/รับโอน](#) → [สมัครงาน/รับโอน ส่วนภูมิภาค](#) โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อการเลือกสรรครบกำหนด ๒ ปีนับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศ รับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

๒. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรรายใด มีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. ไม่ได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร หากมีการตรวจสอบพบ กรมคุมประพฤติจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้ เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น หรือถึงแม้ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรก็จะมีสิทธิได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

จ. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือกางเกงทรงสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ และจะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการดำเนินการสรรหากำหนดโดยเคร่งครัด

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนไปในวันสอบเพื่อใช้แสดงคู่กันสิ่งที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนได้ คือ บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งปรากฏเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบเหลือง (ใบรับรองบัตรประจำตัวประชาชน) ใบชมพู (ใบแทนใบรับบัตรประจำตัวประชาชน, บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรประจำตัวที่ส่วนราชการหรือสถานศึกษาออกให้ที่มีรูปถ่าย ลายเซ็นชื่อและเลขประจำตัวประชาชน) หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งในการเข้าสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด

กรณีบัตรประจำตัวสอบหาย ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเข้าพบเจ้าหน้าที่ก่อนการเข้าสอบคัดเลือก

๔. การเข้ารับการสอบคัดเลือก โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ต้องปฏิบัติ ดังนี้

๔.๑ ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ

๔.๒ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว

๔.๓ ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด

๔.๔ ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น

๔.๕ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

๔.๖ เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่

๔.๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดำเนินการสอบ อาจพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนได้

๔.๘ ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มี สิทธิ์เข้าสอบ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

นพดล ศรีทาเกิด

(นายนพดล ศรีทาเกิด)

ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมคุมประพฤติ

สำเนาถูกต้อง

ชชวิน จันทร์แดง

(นายชชวิน จันทร์แดง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ชชวิน คัด/ทาน

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
 ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 สังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
 แนบท้ายประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ	นามสกุล	กำหนดการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒	
			วันที่/เวลา เข้ารับการประเมิน	สถานที่
๐๐๑	นางสาววนิชชยา	สุขเจริญ	๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ลำดับที่ ๐๐๑ - ๐๐๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.	ให้ผู้มีรายชื่อฯ เข้ารับการประเมิน สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมสำนักงาน คุมประพฤติจังหวัด แม่ฮ่องสอน ตามวัน เวลา ที่กำหนด
๐๐๒	นายธวัชชัย	ทรายแก่น		
๐๐๔	นายณัฐกร	สายชลศรีจินดา		
๐๐๖	นายกิติกร	ศักดิ์ศรีงาม		
๐๑๐	นางสาวหัสยา	วนมัทนา	๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ลำดับที่ ๐๑๐ - ๐๑๔ เวลา ๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น.	
๐๑๒	นางสาวอภัสณี	กันธง		
๐๑๔	นางสาวเกตน์สิรี	ปิ่นแก้ว		
๐๑๘	นางสาวศุภิพร	ประมวณิเวศ	๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ลำดับที่ ๐๑๘ - ๐๒๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.	
๐๑๙	นายนัทวัฒน์	ชินตร์นันทะ		
๐๒๑	นายนพฤทธิ์	สอนสา		
๐๒๔	นางสาวณัฐยานันท์	ศรีสุวรรณ		
๐๒๗	นายเนติวิชัย	พรมจักรแก้ว	๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ลำดับที่ ๐๒๗ - ๐๒๙ เวลา ๑๔.๔๕ - ๑๖.๐๐ น.	
๐๒๘	นายไกรวิทย์	กันทะเนตร		
๐๒๙	นางสาวณัฐกานต์	มณี		
๐๓๑	นางสาวศุภธานันท์	สุภาราช	๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ลำดับที่ ๐๓๑ - ๐๔๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.	
๐๓๙	นางสาวปิยพรรณ	เพียรสะอาด		
๐๔๑	นางสาวปรีชญา	พรหมสิทธิ์		
๐๔๒	นางสาวกัลยามนตรี	จันทร์อินทร์	๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ลำดับที่ ๐๔๒ - ๐๔๖ เวลา ๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น.	
๐๔๓	นายอรรถวุฒิ	สารภาค		
๐๔๖	นางสาวศิริพร	มูลธิ		